



ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ตามที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพนเฉพาะ ตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องมีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่ง หรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งตามคุณวุฒิคือระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า ๖ ปี คุณวุฒิระดับปริญญาโทไม่เกิน ๔ ปี และต้องผ่านการประเมินคุณสมบัติและผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้สำหรับใช้ในการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และตามประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการลงวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น

บัดนี้ ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน ๑ ราย คือนายอมรเทพ ไกยวงศ์ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๖๑ สังกัดศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย กองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ มอบหมายปฏิบัติหน้าที่ที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลชัยพงษ์ จังหวัดอุบลราชธานี กองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ จัดทำผลงานการดำเนินงาน เรื่อง บูรณาการการใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางคนพิการเพื่อส่งเสริมให้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิทธิสวัสดิการ สัดส่วนของผลงานร้อยละ ๑๐๐ และเสนอแนวคิด/วิธีการพัฒนางานหรือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เรื่อง แนวทางการปรับปรุงคุณภาพของข้อมูลในฐานข้อมูลคนพิการให้สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน เพื่อให้การใช้ข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องส่งผลงานการดำเนินงานที่ผ่านมา ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานฯ เรื่องละ ๔ ชุด เพื่อประเมินผลงานภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันประกาศและผู้ใดเห็นว่าชื่อผลงานพร้อมทั้งเค้าโครงผลงาน และสัดส่วนของผลงานดังกล่าวไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือเป็นกรณีการอ้างและการคัดลอกผลงานของผู้อื่น สามารถทักท้วงได้ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันประกาศ ในกรณีชื่อผลงานพร้อมทั้งเค้าโครงผลงาน และสัดส่วนของผลงานไม่ตรงตามความเป็นจริงหรือเป็นกรณีการอ้างหรือคัดลอกผลงานของผู้อื่น จะต้องดำเนินการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗/ว ๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ เรื่อง มาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติและผลงานของบุคคลในการขอรับการประเมินบุคคล

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาวสรายุภักดิ์ อนุมิตราชกิจ)
อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ